

HUYỆN HƯỚNG HÓA ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG



Một số hình ảnh về phát triển đảng viên là học sinh trong các trường THPT trên địa bàn huyện. Ảnh: TL

Chúng kiến lễ kết nạp đảng viên tuổi 18 trong các trường THPT trên địa bàn huyện Hương Hóa mới thấy hết được khát vọng, bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, niềm tin yêu phấn khởi, sự vui mừng khôn xiết cộng với sự vô tư trong sáng trên gương mặt của các em (đồng chí) khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Một cử chỉ nhỏ cho thấy được điều đó, khi đọc lời thề - 4 nhiệm vụ đảng viên, các em đã học thuộc lòng, không cần cầm giấy để đọc mà trình bày hết sức rõ ràng, mạch lạc, đúng như Bài thơ Từ ấy của Nhà thơ Tố Hữu: *“Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim ...”*. Trong dịp kỷ niệm 134 năm Ngày Sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2024), Đảng bộ huyện có 17 học sinh tuổi 18 được kết nạp vào Đảng, nâng tổng số từ đầu năm đến nay lên 27 học sinh THPT là đoàn viên ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng, một con số không thể ngờ tới, tạo khí thế mới, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho Đảng trong công tác phát triển đảng viên. Đó là kết quả của chủ trương đúng đắn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ trương đường lối của Đảng; sự chủ động, quyết liệt, khoa học, bám sát kế hoạch và đoàn kết, quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo, bản lĩnh

của Ban Thường vụ Huyện ủy, các ban ngành và các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện.

Ngược dòng lịch sử, trên hành trình đi tìm đường cứu nước, Tháng 7 năm 1920 qua báo Nhân đạo (L'Humanité- Pháp), Nguyễn Ái Quốc đọc tác phẩm “*Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa*” của V.I Lê nin, từ đó người khẳng định, “*muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản*”. Người đã quyết định dẫn dắt cách mạng Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản. Tháng 11/1924, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu, sáng lập ra Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội – một tổ chức cách mạng có khuynh hướng cộng sản; ra báo Thanh Niên để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin về trong nước, đồng thời mở các lớp huấn luyện cán bộ cho cách mạng Việt Nam thành phần chủ yếu là thanh niên yêu nước từ Việt Nam đến Quảng Châu. Năm 1925 người sáng lập ra tờ Báo Thanh niên để truyền bá Chủ nghĩa Mác – Lênin và làm giáo trình lý luận, tổng hợp trở thành cuốn sách “*Đường cách mệnh*”. Những bài viết của Người về sau được tập hợp và xuất bản thành cuốn sách Đường Kách mệnh. Đây là cuốn sách giáo khoa lý luận chính trị đầu tiên của cách mạng Việt Nam, truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào nước ta, phản ánh những quan điểm, tư tưởng, đường lối chiến lược và phương pháp cách mạng của Hồ Chí Minh; mở ra cho dân tộc ta con đường cách mạng đúng đắn để đấu tranh giải phóng khỏi ách nô lệ, giành độc lập dân tộc, tiến tới xây dựng chủ nghĩa xã hội - độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội. Sau này, lớp thanh niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc huấn luyện đã trở thành lực lượng chủ yếu truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin và lực lượng cách mạng chủ chốt, tiên phong của Đảng.

Cách mạng tháng tám thành công, nước nhà được độc lập, trong kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Nước nhà tiến hành đồng thời 2 cuộc cách mạng giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước và cách mạng XHCN ở miền Bắc. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và nhấn mạnh đến vai trò của thế hệ trẻ, thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, ngày

15/10/1956, tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bác nhắc nhở trách nhiệm của tuổi trẻ với phong trào thi đua yêu nước: “... *thanh niên là công dân của nước Việt Nam độc lập, tự do, có Đảng, có Đoàn của mình, có chính quyền, có mặt trận, có quân đội của mình, là người chủ tương lai của nước nhà mình; chính vì là người chủ tương lai, cho nên toàn thể thanh niên ta phải đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu anh dũng, vượt mọi khó khăn, thi đua giúp sức vào sự nghiệp xây dựng một nước nhà tốt đẹp - một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh...*”. Trong lần nói chuyện với thanh niên tại Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ II ngày 7/5/1958, Người nhấn mạnh: “*Thanh niên bây giờ là một thế hệ vẻ vang, vì vậy cho nên phải tự giác tự nguyện mà tự động cải tạo tư tưởng của mình để xứng đáng với nhiệm vụ của mình. Tức là thanh niên phải có đức, có tài*”. Ngày 24/3/1961, khi nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Bác đã nhắc nhở thanh niên “*cần phải làm đầu tàu, làm gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước, phải thực hiện khẩu hiệu: “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó thì thanh niên làm”*”.

Theo Người, thanh niên không chỉ cần được giáo dục về đạo đức mà còn cần được bồi dưỡng tri thức lý luận và văn hóa, khoa học - kỹ thuật: Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thanh niên phải vừa có đức, vừa có tài. Vì vậy, để trở thành người có trí tuệ, có tri thức, tức là có tài, bên cạnh việc trau dồi đạo đức cách mạng, thanh niên còn phải hăng hái học tập, trong đó có học tập lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin. Nghiên cứu, học tập lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin là nhằm trang bị và nâng cao trình độ lý luận cách mạng - ngọn đèn pha soi sáng cho hoạt động thực tiễn. Cùng với việc học tập lý luận cách mạng, các thế hệ trẻ còn phải tích cực học tập văn hóa, khoa học - kỹ thuật...; sử dụng những tri thức đó để xây dựng xã hội mới.

Trong bản Di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành một phần nói về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên của Đảng. Điều này đã thể hiện tư tưởng, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Người đối với thanh niên và công tác thanh niên của Đảng. Người viết: “*Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi*

việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.

Huyện Hướng Hóa là địa bàn miền núi biên giới của tỉnh Quảng Trị, trong những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh thì công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, bởi vì lãnh đạo huyện luôn xác định: xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, quốc phòng-an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Công tác phát triển Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, hàng năm huyện đều đạt chỉ tiêu đề ra theo nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025, bình quân kết nạp từ 100 – 150 đảng viên/năm. Trên địa bàn huyện hiện có 4 trường THPT (Hướng Hóa, Lao Bảo, Hướng Phùng, A Túc) thuộc 4 vùng kinh tế trọng điểm của huyện, có 2.594 học sinh, trong đó 731 học sinh lớp 12. Mặc dù là địa bàn huyện miền núi khó khăn nhưng công tác giáo dục - đào tạo bậc THPT có bước phát triển mạnh mẽ trên các mặt, chất lượng ngày càng tăng, học sinh luôn có truyền thống cần cù, thông minh, chịu khó, khát vọng vươn lên.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy¹, cùng với việc học tập kinh nghiệm một số địa phương khác. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, khoa học và sáng

¹ Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chương trình hành động số 48-CTr/TU, ngày 02/12/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Kế hoạch số 115-KH/TU, ngày 13/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 71-KH/HU, ngày 30/12/2022 của Huyện ủy về “thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chương trình hành động số 48-CTr/TU, ngày 02/12/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Thực hiện Kế hoạch số 115-KH/TU, ngày 13/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “phát triển đảng viên trong học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh”; Công văn số 1959-CV/BTCTU, ngày 15/9/2023 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy “về công tác phát triển đảng viên trong học sinh THPT”.

tạo, nhất là đồng chí Bí thư Huyện ủy - người đứng đầu. Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc của Huyện ủy, Trung tâm chính trị, với các tổ chức cơ sở Đảng - các chi bộ trường THPT xây dựng dự thảo kế hoạch, lấy ý kiến tham gia đóng góp, trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét quyết định. Ban Thường vụ Huyện ủy dành riêng một buổi để bàn bạc, thống nhất ban hành Kế hoạch số 115-KH/TU, ngày 11/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “*phát triển đảng viên trong học sinh trung học phổ thông trên địa bàn huyện*”.

Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện phối hợp với các tổ chức cơ sở Đảng - chi bộ các trường THPT tổ chức khảo sát đối tượng học viên đáp ứng tiêu chuẩn Quy định của Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, kết quả có 173 học sinh đoàn viên ưu tú được 4 trường lựa chọn (THPT Hướng Hóa, Lao Bảo, Hướng Phùng, A Túc) đủ điều kiện tham lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Mặc dù công tác mở lớp hết sức khó khăn nhất là về kinh phí, về thời gian, đi lại của học sinh, về nội dung chương trình chung. Tuy nhiên, Trung tâm Chính trị huyện đã phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc của Huyện ủy xây dựng kế hoạch mở lớp tại các trường vào ngày thứ 7, Chủ nhật, thời gian vào khoảng giữa kiểm tra giữa học kỳ I và thi cuối học kỳ I của; đồng thời tham mưu Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện bổ sung kinh phí mở lớp. Được sự quan tâm của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện đã bố trí kinh phí cho việc mở lớp, trong đó có kinh phí hỗ trợ 250.000 đ/hs để kịp thời động viên các em tham gia khóa bồi dưỡng. Để đảm bảo chất lượng Ban Giám đốc trung tâm đã thực hiện nghiêm túc quy chế giảng dạy, đúng nội dung chương trình lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, thực hiện phương pháp giảng dạy tích cực, lấy người học làm trung tâm, lý luận gắn với thực tiễn, xây dựng bộ đề thi và ra đề thi theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận để phù hợp với đối tượng học sinh; bố trí các giảng viên có nhiều kinh nghiệm tham gia giảng dạy; bố trí phương tiện đưa đón giảng viên; tổ chức nghiêm túc công tác khai giảng, bế giảng, trao giấy chứng nhận, khen thưởng học

sinh có thành tích xuất sắc trong học tập. Qua trực tiếp giảng dạy, nhận thấy các em có kiến thức cơ bản về lịch sử, văn hóa, xã hội, truyền thống cách mạng, khi tham gia lớp nhận thức về Đảng được trang bị thêm kiến thức lý luận về lịch sử Đảng, Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; từ đó các em có thêm kiến thức, bản lĩnh, giác ngộ lý tưởng cách mạng và động cơ vào Đảng đúng đắn để phấn đấu cho lý tưởng của Đảng.

Sau khi hoàn thành tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, các em được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy, giao chỉ tiêu cụ thể cho chi bộ các trường, tập trung công tác chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trường tiến hành lựa chọn những đoàn viên ưu tú, đủ tuổi kết nạp vào Đảng trước thời gian tốt nghiệp THPT năm 2024 để làm Hồ sơ² kết nạp đảng viên.

Mặc dù trong quá trình thực hiện, các trường cần phải tập trung cho triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua với rất nhiều hoạt động từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024 đến nay. Tuy nhiên, 4 chi bộ trường THPT trên địa bàn huyện luôn thể hiện sự quyết tâm chính trị cao, thể hiện sự năng động, sáng tạo, khoa học, đã tiến hành họp bàn bạc thống nhất kế hoạch thực hiện, trước hết là phân công các đảng viên, Đoàn trường trực tiếp bồi dưỡng, giúp đỡ, hướng dẫn từng quần chúng ưu tú viết Hồ sơ, lý lịch, tiến hành xác minh, thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng³, tổ chức họp chi bộ ra Nghị quyết kết nạp và trình Ban Thường vụ Huyện ủy xét, kết nạp, tổ chức lễ kết nạp.

Ban tổ chức Huyện ủy làm việc dân chủ, khoa học với tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và phân công cán bộ, chuyên viên trực tiếp hướng dẫn tận tình, chu đáo, tạo điều kiện cho các tổ chức cơ sở Đảng –

2 Giấy chứng nhận học lớp đối tượng Đảng; Đơn xin vào đảng; Lý lịch của người xin vào đảng; Giấy giới thiệu người ưu tú vào Đảng; Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng; Ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với người xin vào Đảng; Ý kiến nhân xét của Đoàn trường; Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi làm việc

3 Bố, mẹ, anh, chị, em ruột.

chi bộ các trường triển khai thuận lợi, kịp thời, đảm bảo nguyên tắc, quy định. Tổ chức thụ lý hồ sơ chuyên đến, rà soát, nhận xét, đánh giá, tổng hợp trình Ban Thường vụ Huyện ủy họp xét, quyết nghị và ban hành quyết định kết nạp đảm bảo chất lượng, đúng thủ tục, quy trình, quy định của Đảng.

Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn huyện đã kết nạp được 27 đảng viên là học sinh THPT, trong đó Trường THPT Hướng Hóa kết nạp 13 đảng viên; THPT Lao Bảo kết nạp 8 đảng viên, THPT Hướng Phùng kết nạp 4 đảng viên, THPT A Túc kết nạp 2 đảng viên. Qua quá trình tổ chức thực hiện và đạt được kết quả cụ thể ban đầu trên đây, có thể rút ra một số kinh nghiệm:

- Quán triệt nghiêm túc, đầy đủ, tích cực triển khai Nghị quyết của Đảng, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Trong quá trình triển khai phải quyết tâm chính trị cao, quyết liệt, đồng bộ, phối hợp thống nhất giữa các cơ quan tham mưu giúp việc của Huyện ủy và các tổ chức cơ sở Đảng, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, rành mạch theo chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, ban ngành, đơn vị, tổ chức và trách nhiệm của từng cá nhân trong tổ chức.

- Trong tổ chức thực hiện phải năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, phải gắn với thực tiễn, lấy mục tiêu chính để hướng tới kết quả tốt nhất, *“trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”*; *“tròn vai, thuộc bài”*, phát huy vai trò của người đứng đầu.

- Nghiên cứu kỹ, bám sát các quy định, hướng dẫn của Đảng, học tập kinh nghiệm của các đơn vị bạn.

- Tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đẩy mạnh phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng động viên kịp thời. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quá trình thực hiện.

Phát triển đảng viên trong học sinh THPT góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu về công tác phát triển đảng viên trong toàn huyện theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động số 48-

CTr/TU, ngày 02/12/2022 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 115-KH/TU, ngày 13/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 71-KH/HU, ngày 30/12/2022 của Huyện ủy về “*thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chương trình hành động số 48-CTr/TU, ngày 02/12/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới*”. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong học sinh THPT nhằm tăng cường chất lượng, bổ sung lực lượng, bảo đảm sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng. Góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ, bồi đắp ước mơ, hoài bão cống hiến cho Tổ quốc; tạo động lực tích cực cho học sinh trong THPT phấn đấu rèn luyện kết nạp Đảng, xứng đáng là người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “*hồng*”, vừa “*chuyên*” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn; là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “*Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau*”. Vì vậy, trong thời gian tới với kinh nghiệm có được về công tác phát triển Đảng trong học sinh THPT trong thời gian qua sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đề ra./.

Nguyễn Quang Hưng